



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 8 ม.ค.65 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,263 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,261,039 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,865 ราย รักษาหายสะสม 2,191,262 ราย ยังรักษาอยู่ 47,964 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย เสียชีวิตสะสม 21,813 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 303,635,473 ราย เสียชีวิต 5,496,791 ราย รักษาหาย 258,215,326 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เตือนอย่าคิดว่าโอมิครอน ไม่รุนแรง ซึ่งส่งผลให้ "ป่วย-ตาย" ได้เหมือนสายพันธุ์อื่น ส่วนโควิด-16 สายพันธุ์ B.1.640 ยังไม่ใช้ภัยคุกคาม **สหรัฐฯ** วัคซีนโควิดของ J&J ระบุ ป้องกันการติดเชื้อแบบทะลุภูมิได้นานถึง 6 เดือน **อิตาลี-อินเดีย** พบเที่ยวบินเข้าเหมาล่า มีผู้ติดเชื้อรวม 125 ราย **บราซิล** พบผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนรายแรก **ญี่ปุ่น** พบสายพันธุ์โอมิครอนแล้วราว 80 % ในจังหวัดต่างๆ ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มถึง 4,000 คน เตรียมประกาศมาตรการกึ่งฉุกเฉินใน 3 จังหวัด **แอฟริกา** ซีดีซีระบุ มาตรการล็อกดาวน์ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดในการยับยั้งโควิด 19 **จีน** พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 116 ราย ขณะที่แพทย์เมืองซีอันใช้แพทย์แผนจีนรับมือโควิด 19 ได้ผลน่าพอใจ **อินโดนีเซีย** เพิ่มฝรั่งเศสเข้าลิสต์ห้ามเข้าประเทศ **UAE** ระบุว่าวัคซีนตัวใหม่ ของซิโนฟาร์มและซิโนแวคจากจีน สามารถป้องกันการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการรุนแรงที่เกิดจากเชื้อโอมิครอนได้

ประเด็นสำคัญ

1. ปรับมาตรการควบคุมป้องกันโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์, newtv, posttoday, bangkokinsight,)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายฯ เผยนายฯ และรมว.กท. ฝากถึงประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลก ขอประชาชนและผู้ประกอบการ ทุกฝ่ายร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังจากที่สธ.ได้ยกระดับเตือนภัยเป็นระดับ 4 ทั้งชะลอการเดินทาง หรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ลดการรวมตัว ทำงานที่บ้าน 50-80 % ปฏิบัติตามมาตรการ V - U - C - A

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า ข่าวสด สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ประชาชาติ, posttoday, innnews, infoquest, pptvhd, thansettakij,)

-น.พ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ว่า สธ. ได้ขอปรับระดับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จากเดิม 39 จังหวัดเพิ่มเป็น 69 จังหวัด ได้แก่ ส่วนพื้นที่สีฟ้าเดิมที่ 8 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา และภูเก็ต ส่วนอีก 18 จังหวัดจะกำหนดบางพื้นที่ เช่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงคาย จ.เลย ซึ่งจะมีข้อผ่อนปรนในการดูแลนักท่องเที่ยว และให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ขยายมาตรการ WFH ต่อถึง 31 ม.ค.65 ทุกจังหวัดยังทำกิจกรรมได้ปกติ เดินทางข้ามจว.ได้ พื้นที่สีฟ้า 8 จว. ดั้มแอลกอฮอล์ได้ถึง 3 ทุ่ม ให้เปิดเป็นร้านอาหารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การกำหนดพื้นที่จังหวัดนี้จะเริ่มใช้ในวันที่ 9 ม.ค.นี้ ยืนยันว่าไม่มีข้อคำสั่งจากที่ประชุม ศบค.จะปิดกิจการใดๆ ยกเว้นผับบาร์ คาราโอเกะ ดังนั้นการเดินทางยังดำเนินการได้ แต่ขอให้ใช้ข้อคำแนะนำของ สธ.

-นอกจากนี้ ให้อีกกลุ่มประเทศเสี่ยงที่จะเข้ามาในไทย และเห็นชอบเพิ่มอีก 3 จังหวัดให้เป็นแซนด์บ็อกซ์ คือ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) พังงา และกระบี่ทั้งจังหวัด ส่วน Test and go ระบุไปก่อน ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วและเดินทางเข้ามาก่อนวันที่ 15 ม.ค.2565

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯและ รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ต้องค่อยๆ ยกระดับมาตรการให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หวังว่าจะไม่ต้องล็อกดาวน์ประเทศกันอีกรอบ การระบาดที่เกิดขึ้น ผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่แสดงอาการไปจนถึงมีอาการน้อยและคนไทยได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้ว ปัจจุบันเดลต้ายังระบาดและรุนแรงอยู่ ประชาชนก็ต้องยกการ์ดสูงเอาไว้ก่อน พยายามอำนวยความสะดวกให้มีจุดตรวจกักกันโรคมากที่สุด เพราะวัคซีนช่วยป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิต ส่วนการรักษาผู้ป่วยเรานำประสบการณ์มาปรับใช้ หากไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยมากมีระบบกักตัวที่บ้านและในชุมชน มีแพทย์คอยดูแลอาการผ่านระบบการสื่อสารทางไกล อาการปานกลางเข้ารับ.สนาม แต่หากป่วยหนักก็ต้องเข้า รพ.ที่มีเครื่องมือพร้อม ทุกอย่างให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน)

- นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอคุณรัฐบาลที่ฟังเสียงผู้ประกอบการ โดยใช้การยกระดับพื้นที่ให้เป็นสีส้ม หรือพื้นที่ควบคุม 69 จังหวัด และไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจโดยรวมบ้าง แต่เชื่อว่าเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

2. สายพันธุ์โอไมครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตอนนี้พบโอไมครอนประมาณ 3 พันราย สายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศไทยยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้ามากกว่าโอไมครอน แต่แนวโน้มก็เพิ่มสัดส่วนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการป้องกันการรักษายังเหมือนกันทุกสายพันธุ์ คนที่ไม่มีอาการให้รักษาแบบ HI หรือ CI แต่ต้องมีคนติดตามอาการต่อเนื่อง หากมีอาการเหนื่อยหอบ ไข้ขึ้นสูง ต้องหาหมอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn thailand)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ธรรมชาติหาทางช่วยให้ไวรัสโควิด 19 อยู่กับมนุษย์มากที่สุดและนานที่สุด ด้วยการกลายพันธุ์ เกิดไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ลดความรุนแรงลงมาก ไม่ทำให้มนุษย์ป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต เพื่อให้มนุษย์เป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อต่อไป จึงแนะนำให้กลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้วัคซีนเข็มแรกและคนที่ถึงเวลาฉีดเข็มวัคซีนกระตุ้น รีบไปรับวัคซีน ก่อนที่คนส่วนใหญ่จะรับเชื้อโอไมครอนใน 1-2 เดือนข้างหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขณะนี้โอไมครอนกำลังเริ่มต้นระลอกที่ 5 โดยระลอกแรกเกิดขึ้นเดือน มี.ค.-เม.ย.2563 เริ่มต้นที่สถานบันเทิงทองหล่อและสนามมวย ระลอก 2 เกิดที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร กลางเดือน ธ.ค.2563 พบมากในแรงงานต่างด้าว ระลอก 3 เกิดขึ้นที่สถานบันเทิงทองหล่อ ปลายเดือน มี.ค.2564 และเกิดระลอก 4 ซ้อนขึ้นมาในหมู่คนงานก่อสร้าง เดือน ก.ค.-ส.ค.2564 แล้วค่อยๆลดจำนวนลงช้าๆ ก่อนเริ่มระลอกหลังปีใหม่ด้วยสายพันธุ์โอไมครอน การระบาดครั้งนี้จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์เดลตา ยากที่จะพยากรณ์ว่าจุดสูงสุดจะมีผู้ป่วยเท่าไร ขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะต้องช่วยกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-เว็บไซต์ newnodes.com รายงานประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรเฉลี่ยในช่วง 7 วันสูงสุดว่าไม่ใช่สหรัฐ แต่เป็นมาเลเซียที่ 646.11 ตามด้วยอิหร่านที่ 474.16 สหรัฐ 422.27 ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับ 4 ที่ 310.57 และแอฟริกาใต้ 206.73 อย่างไรก็ตาม หากดูจากจำนวนการเสียชีวิตต่อประชากรในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยมากที่สุดคือมาเลเซีย 8.56 อิหร่าน 6.97 แอฟริกาใต้ 6.35 รัสเซีย 5.55 และอินโดนีเซีย 4.72 ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับ 9 ที่ 3.40 ล่าสุดมี 144 ประเทศและเขตแดนที่พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ โอไมครอน มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 517,386 คน และเสียชีวิตแล้ว 114 ราย ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนสูงสุด 5 อันดับแรกของโลก นำโดย อังกฤษ 246,780 คน เดนมาร์ก 61,563 คน สหรัฐอเมริกา 54,631 คน เยอรมนี 51,472 คน และนอร์เวย์ 23,446 คน ขณะที่ไทยรั้งอันดับที่ 14 โลก พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนแล้ว 2,338 คน แต่เมื่อดูจากประเทศในเอเชีย สิงคโปร์รั้งอันดับที่ 10 ของโลกที่ 3,057 คน ตามด้วยอินเดียนับอันดับ 12 ของโลก ที่ 2,822 คน

3. ชุดตรวจ ATK ตรวจได้ทุกสายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สำนักข่าวไทย)

- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย.ให้สัมภาษณ์ว่า ออย.ส่งหนังสือไปยังบริษัทที่ผลิตชุดตรวจ ATK ว่า ห้ามระบุถึงสายพันธุ์ที่ตรวจเจอได้ เนื่องจากการใช้ชุดตรวจ ATK เป็นเพียงการคัดกรอง ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาว่าชุดตรวจของบริษัทไหนดีกว่ากัน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าตรวจพบเชื้อแล้ว สามารถระบุสายพันธุ์ได้ ถ้ามีการโฆษณาเช่นนี้เข้าข่ายเป็นการโฆษณาที่ผิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 3,5,7,9,TNN,ThaiPBS)

-นพ.ศุภกิจ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงวิธีตรวจ ATK หาเชื้อโอไมครอนด้วยการใช้ไม้หยैไปตรงต่อมทอมซิล จากนั้นหยैจุ่มก็อกรอบว่า ไม่จำเป็น ใช้วิธีการตรวจปกติก็พบเชื้อแล้ว ขอให้ตรวจอย่างถูกต้องเท่านั้น ซึ่งการตรวจ ATK ไม่ได้จำแนกสายพันธุ์ว่าอะไร แต่เป็นการตรวจว่าติดเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นเดลตา หรือโอไมครอน

4. แผนให้บริการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์)

-โฆษก ศบค.เผย กรมควบคุมโรค เสนอแผนให้บริการฉีดวัคซีนปี 2565 โดยมี 3 เป้าหมาย คือ 1.ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย สามารถเข้าวอล์กอินได้ 2.เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบเกณฑ์แล้ว หรือผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วให้ได้รับเข็มกระตุ้น 3.กลุ่มอายุ 5-12 ปี นั้น ตอนนี้ให้ฉีดได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง ส่วนในกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับเข็ม 4 คือ บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง คือ ประชาชนกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยเป็นไปตามสูตรที่กรมควบคุมโรคกำหนด อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ประสงค์จะฉีดเข้าได้ผิวหนัง รวมทั้งการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนสูตรอื่น ให้เป็นไปตามดุลยพินิจ

ของแพทย์และความสมัครใจของผู้ได้รับวัคซีน ส่วนเป้าหมายของแผนการฉีดวัคซีนปี 2565 ตั้งเป้าไว้ในเดือนมกราคม ประมาณ 9.3 ล้านคน โดยเตรียมไว้ทั้งเข็ม 1-2-3-4

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ)

-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้เสนอแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เดือนมกราคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย แผนการฉีด และสูตรวัคซีน ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ เข็มที่ 1 ในผู้ที่สูงอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีน 1 ล้านคน สูตร: AZ-AZ, AZ-Pf, SV-AZ และ Pf-Pf เข็มที่ 2 ในผู้ที่มีกำหนดการรับวัคซีนตามนัด 2.1 ล้านคน สูตร: AZ-AZ, AZ-Pf, SV-AZ และ Pf-Pf เข็มที่ 3 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้ที่เคยติดเชื้อ 5.5 ล้านคน สูตร: AZ หรือ Pf (สำหรับสูตร AZ-AZ เป็นหลัก) เข็มที่ 4 ในบุคลากรทางการแพทย์และประชากรกลุ่มเสี่ยง จำนวน 7 แสนคน สูตร: AZ หรือ Pf

5. ฉีดวัคซีนเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน.)

- กทม.ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจากรูปแบบ ON-SITE เป็น ONLINE ตั้งแต่วันที่ 7-16 ม.ค.65 หรือจนกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน Pf ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเด็กอายุ 12 ปี สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้องให้การยินยอมด้วย โดยพร้อมเตรียมฉีดวัคซีน Pf เด็ก 5-11 ปี ก.พ.นี้

6. การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

- อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงจำนวนเตียงทั่วประเทศรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ว่า ข้อมูลวันที่ 7 ม.ค. มีผู้ป่วยครองเตียงทั่วประเทศร้อยละ 20 กรุงเทพฯ มีเตียงว่าง 2 หมื่นเตียง แนวทางรักษาจะใช้วิธีกักตัวที่บ้านหรือกักตัวในชุมชนก่อนอันดับแรก เพราะเชื้อโอมิครอนที่ระบาดระลอกนี้ไม่ค่อยมีอาการ โรงพยาบาลสนามกับโรงพยาบาลจะเน้นรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและแดงเป็นหลัก ต่างจังหวัดก็จะเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์กักในชุมชน (CI) แล้วแต่บริบทของแต่ละจังหวัด ที่จังหวัดชลบุรี นพ.สสจ.ชลบุรี รายงานว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติดังกล่าวที่ติดโควิดซึ่งรอบนี้ไม่มีอาการ ปรากฏว่าบริษัทประกันไม่จ่ายเพราะจะจ่ายต่อเมื่อมีอาการ ทำให้จังหวัดชลบุรีต้องเปิดโฮเต็ลไอโซเลชัน ให้นักท่องเที่ยวกักตัวรักษาอาการ โดยจ่ายค่าห้องเอง เพราะโรงพยาบาลจะรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวและสีแดงเท่านั้น

7. ควบคุมราคาชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้รับข้อร้องเรียนจากหลายช่องทางเกี่ยวกับราคา ATK ที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการมากขึ้น นายกฯ มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ให้ติดตามอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีโอกาสขึ้นราคาก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกับวางแผนป้องกันไม่เกิดการเอาเปรียบประชาชน และขอความร่วมมือผู้ขายอย่าฉวยโอกาส ขอให้ทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-กรมการค้าภายใน ย้ำราคาเอาทีเค ยังเคลื่อนไหวปกติ มีแค่ช่วงปลายปีต่อต้นปีบางยี่ห้อราคาเพิ่มบ้าง เพราะอยู่ระหว่างสั่งซื้อและจัดส่ง แต่ล่าสุดราคาลงแล้ว ออนไลน์ขาย 38-100 บาท ร้านขายยาชุด 40-100 บาท

8. แผนจัดซื้อยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ประชาชาติ)

-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้เสนอศบค.พิจารณาแผนการจัดหายารักษาโควิด 19 Paxlovid จอง+จัดซื้อ 50,000 ชุด จากนั้นเสนอ ครม.ขอส่งจอยาววันที่ 11 ม.ค. 65 และดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อใน ก.พ. 65 โดยรับยา Paxlovid ได้ใน ก.พ.-มี.ค. 65 โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค. อนุมัติให้ใช้เงินกู้มาซื้อยาดังกล่าวตามต้องการ

9. ไทยยังไม่พบฟลูโรนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 3,5,7,9,TNN,ThaiPBS)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีพบมีการติดเชื้อไขหวัดใหญ่ (Influenza) และเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona) ในคนเดียวกันที่ต่างประเทศ หรือที่เรียกว่าฟลูโรนา (Flurona) ว่า ขณะนี้ยังไม่มียืนยันสำคัญอะไรต้องวิตกกังวล เพราะผสมพันธุกันจนเกิดเป็นไฮบริดไม่ได้ ทั้งนี้จากการเฝ้าระวังในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าว เชื้อทั้งสองเป็นไวรัสทั้งคู่ แต่เป็นไวรัสคนละตระกูลกัน มีอาการคล้ายๆ กัน คือ เป็นหวัด คัดจมูก อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว กรณีคนมีอาการรุนแรงจะทำให้เกิดปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลว หรืออวัยวะต่างๆ ล้มเหลว อาการของฟลูโรนาเท่าที่มีการรายงานในปัจจุบัน ยังไม่มีอะไรแตกต่างจาก โควิด-19 ทั่วไป โอกาสติดเชื้อทั้ง 2 ตัวพร้อมกันค่อนข้างน้อย จำนวนผู้ป่วยที่พบยังมีจำนวนน้อย ขณะนี้มีข้อมูลรายงานการตรวจพบในอิสราเอล บราซิล ฮังการี ฟิลิปปินส์

10. ตามต่างชาติดัดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-ที่ จ.ตราด รก.นายอำเภอเกาะช้าง ได้รับแจ้งจากทางโรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.เกาะช้างว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 คน เดินทางมาแบบเทสต์แอนด์โก เข้ามาตรวจหาเชื้อที่ รพ.เกาะช้าง เมื่อวันที่ 4 มกราคม จากนั้นทั้งหมดหายไปและไม่สามารถติดต่อได้ ผลการตรวจเชื้อนักท่องเที่ยวทั้ง 6 คน พบติดเชื้อโควิด-19 จึงให้ปลัดอำเภอเกาะช้าง เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.เกาะช้างเป็นหลักฐานเพื่อติดตามหาตัวต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเดินทางออกจากเกาะช้างไปพญาหรือกรุงเทพฯ มากกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ล่าสุดสายตรวจตำรวจท่องเที่ยว (เกาะช้าง) แจ้งว่า พบแล้ว 2 คน ส่วนนักท่องเที่ยวอีก 4 คน จะได้ออกตามหาเพื่อนำตัวมารักษาต่อไป

-ด้าน สภ.ปาดทอง จ.ภูเก็ต แจ้งว่า นักท่องเที่ยวชาย-หญิง สัญชาติฝรั่งเศส 2 ราย อายุประมาณ 35 ปี หลบหนีออกจากโรงแรม ซึ่งทั้งคู่ตรวจพบเชื้อโควิด ทั้งนี้ผู้ใดพบเห็นนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ราย ขอให้แจ้ง สภ.ปาดทอง หรือโทร.แจ้ง 191 หรือ 0-7634-2769 ตลอด 24 ชั่วโมง

11. โอมิครอนทำเด็กป่วยมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลว่า การระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโอมิครอนในสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบล้มป่วยเพิ่มมากขึ้น เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 672 คน ส่วนช่วงสัปดาห์ปลายเดือน ธ.ค. มีเด็กติดเชื้อโควิดมากกว่า 325,000 คน นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลมีอาการรุนแรง จนต้องเข้าไอซียู ซึ่งในกลุ่มนี้ มีประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

12. สถานการณ์ต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า)

-เชียงใหม่ ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่ม 310 ราย พบแหล่งแพร่ระบาดหลักจากร้านเหล้า อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกประเภท 1,315 ราย ไม่นับรวม CI และ HI รวมกันอีกกว่าพันราย ล่าสุดเตรียมเพิ่มจุดตรวจ ATK อีก 1 แห่ง **อุบลราชธานี** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 554 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ประกาศเคอร์ฟิวงดออกจากบ้านห้าทุ่มถึงตีสี่ ตีเดียว 8 ม.ค. รวมถึงปิดบางพื้นที่ชั่วคราว และดำเนินคดีกับร้านอาหารกึ่งผับเพิ่มเติมอีก 4 แห่ง **นครราชสีมา** เปิดโรงพยาบาลสนาม ขอให้ประชาชนและญาติที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง อาทิ กรุงเทพฯ เมืองพญา ชลบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ช่วยกักตัวเองและตรวจ ATK หาเชื้อทุก 5-7 วัน ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวคนจำนวนมาก ขอความร่วมมือเลื่อนออกไปก่อนจนถึงวันที่ 20 มกราคมนี้ สำหรับกิจกรรมวันเด็กหากรวมตัวไม่เกิน 100 คน สามารถดำเนินการได้ **ชลบุรี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,342 คน เร่งจัดเตรียมฮอสปิเทลพิทยา เชิญชวนโรงแรมที่เคยทำกลับมาก่อครั้ง **กาฬสินธุ์** สสจ.ทำหนังสือถึงผู้ว่ากาฬสินธุ์ แจ้งหน่วยงานทั้ง 18 อำเภอ ให้งดจัดงานวันเด็ก รวมถึงงานวันครู 16 มกราคม ด้วย **สระแก้ว** พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่ม 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 1 เดือน เป็นผู้ป่วยโอมิครอนรายแรกของจ.สระแก้ว ที่แพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวรวม 6 ราย **พัทลุง** กลุ่มศิลปินมโนราห์เรียกร้องขอให้ผ่อนคลายมาตรการให้สามารถจัดการแสดงมโนราห์ได้ **พะเยา** พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงกว่า 200 รายจากการรวมกลุ่มสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 4 คลัสเตอร์ คาดมีกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวนมาก **สกลนคร** ส่งงดการแสดงคอนเสิร์ตในงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ที่จะจัดระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค. ทั้งในวัดพระธาตุเชิงชุมและสนามมิ่งเมือง **มหาสารคาม** เปิดรพ.สนามมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน 122 เตียง รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 200 เตียง และสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัด/อำเภอ ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการทุกวัน **ขอนแก่น** พบทหารติดเชื้อ โควิด-19 สายพันธุ์เดลตา 129 ราย แบ่งเป็นกำลังพล 124 นาย ครอบครัว 5 ราย ปัจจุบันผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มสีเขียวส่วนใหญ่ไม่มีอาการ.

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ.)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวว่า สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากจากเงินกู้ และพบการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 เป็นระยะๆ อย่างไรก็ตามต้องสร้างความเข้าใจ โดย ศบค. , ศปก.ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขของไทย รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ ข้อมูลจาก WHO ระบุสายพันธุ์โอมิครอนติดเชื้อได้เร็ว แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า จึงต้องหาแนวทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้มีความรู้ความเข้าใจประชาชนอย่างไม่ตื่นตระหนกและให้เกิดความร่วมมือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (naintv.,)

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขเพิ่มผู้ฉีดวัคซีนทางเลือก-จ่ายเงินเอง แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด มีผลตั้งแต่ 7 ม.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ naintv., ChiangmaiNews)

-กรมอนามัย แนะนำ Work from Home เข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ไม่คลุกคลีกับเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 2) หมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการเสี่ยงให้ทดสอบเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK 3) ประเมินตนเองด้วย “ไทยเซฟไทย” 4) ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน 5) โต๊ะทำงานที่บ้านควรอยู่ในบริเวณที่โปร่ง โถง 6)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หมั่นทำความสะอาดที่พืักอาศัย อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน และ 7) แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว รวมทั้งซักทำความสะอาดหน้ากากผ้าทุกวัน พร้อมเลือกกินอาหาร มีประโยชน์ในสัดส่วนที่เหมาะสม ย้ำจัดอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมจัดทำนั้งทำงานให้ถูกวิธี ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์)</p> <p>-กระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อมของฮอสปิเทลไว้แล้ว มีหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการ แคมป์คนงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มีการฉีดวัคซีนให้แก่ภาคแรงงานไทย และต่างด้าวไปแล้วกว่า 100 ล้านโดส จึงทำให้มีภูมิคุ้มกัน รวมถึงการตรวจคัดกรองเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาตามมาตรการที่ สส.กำหนด และวันที่ 17 มกราคมนี้ จะฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็มที่ 3</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnn thailand,)</p> <p>-ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิตล เผยผลการวิจัยติดตามพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในช่วงโควิด -19 พบว่ามีพัฒนาการล่าช้า บางคนอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง ครู และครอบครัวต้องช่วยกันฟื้นฟู แนะนำกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลเด็กระดับปฐมวัยในช่วงโควิด 19 ว่า ต้องเน้นให้เด็กมีความยืดหยุ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครูอย่างหลากหลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)</p> <p>- นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า ทางสมาคมโรงแรมมีการวางแผนในการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้มีตัวเลขที่น้อยลง ล่าสุดทางสมาคมโรงแรมได้ประชุมกับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อจัดเตรียม Hospitel โดยเชิญชวนโรงแรมที่เคยเป็น Hospitel ที่เคยยกเลิกไปแล้วให้กลับมาทำ Hospitel อีกครั้ง โดยในที่ประชุมมีความต้องการที่พืัก 5,000-8,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในรอบนี้ มั่นใจในโรงแรมที่อยู่ในสังกัดมาทำ Hospitel ได้เพียงพอตามความต้องการของสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์. (แนวหน้า)</p> <p>- จ.นนทบุรี เปิด walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca ที่รพ.สต.ใกล้บ้าน 76 แห่ง</p> <p>- จ.อ่างทอง เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปทั้งภายในจังหวัดอ่างทอง และต่างพื้นที่รวมถึงชาวต่างชาติ โดยการวอล์กอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1-2-3-4 ที่ห้างโลตัส สาขาอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. จนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ	
<p>บัตรทอง" ฟอกไตฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ tnn thailand sanook)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ในฐานะ บอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสิทธิบัตรทองที่ไม่สมัครใจรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง เลือกใช้วิธีล้างไตด้วยการฟอกเลือดได้ โดยไม่จ่ายเงินเอง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและทางเลือก สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้ผู้ป่วยสามารถร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการล้างไตกับแพทย์โดยคำนึงถึงเศรษฐฐานะพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยทางสังคมความเหมาะสม โดยสำนักงาน สปสช.จะนำไปดำเนินการทันทีและคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป โดยในปี 2565 เป็นการใช้งบเหลือจ่าย แต่ปีถัดไปจะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมการดำเนินการในส่วนนี้ด้วย</p> <p>นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ยังเสนอให้ต่อรองราคาลดต้นทุนบริการล้างไตในทุกวิธี เพื่อลดภาระงบประมาณ เพิ่มจำนวนหน่วยบริการล้างไตและการเพิ่มบุคลากรรองรับ มีกลไกกำกับในกรณีผู้ป่วยเปลี่ยนจากการล้างไตทางช่องท้องมาเป็นการฟอกเลือด เพื่อไม่ให้เพิ่มจนระบบบริการรองรับไม่ทัน ตลอดจนสนับสนุนเร่งรัดมาตรการป้องกันและชะลอจำนวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่.</p>	-
<p>สสส.สอบคลินิกอวดอ้างใช้หินวิเศษรักษามะเร็ง-โควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน กรมประชาสัมพันธ์ innnew thailandplus acnews newtv.)</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงตรวจคลินิกแพทย์แผนไทย ย่านพุทธมณฑลสาย 3 อวดอ้างสรรพคุณว่า สามารถใช้หินศิลาบำบัดรักษาสารพัดโรค เบื้องต้นพบความผิดปกติโฆษณาโอ้อวดเกินจริง พร้อมเตรียมขยายผลสอบถึงมาตรฐานบริการ และผู้ให้บริการ หากพบว่ามีการกระทำผิดมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับทั้งตัวหมอเถื่อนและผู้ดำเนินการ พร้อมส่งต่อให้สภาแพทย์แผนไทยตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพต่อไป</p>	
<p>ระบบแจ้งส่งต่อผู้ป่วยเด็กพิเศษและครอบครัวเข้ารับการรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน กรมประชาสัมพันธ์ innnew thailandplus acnews newtv.)</p> <p>-กรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดระบบแจ้งส่งต่อผู้ป่วยเด็กพิเศษและครอบครัวเข้ารับการรักษาที่สถาบันราชานุกูล เพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้นในเด็ก ผ่านสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
ส้วมวัดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด thailandplus)</p> <p>-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. เผยผลการสำรวจอนามัยโพล เรื่อง "ความคิดเห็นต่อการใช้บริการส้วมวัด" ตั้งแต่วันที่ 16-23 ธ.ค.2564 พบว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการให้ปรับปรุงในส้วมวัดมากที่สุด คือ ความสะอาด ร้อยละ 77.33 รองลงมาคือ กลิ่น อยากให้มีสบู่อ่างมือ มีกระดาษชำระ มีน้ำสะอาดใช้ และมีการระบายอากาศ รวมทั้งสิ่งที่ไม่พอใจมากที่สุดคือ พื้นส้วมสกปรก ร้อยละ 88.18 รองลงมาคือ โถส้วมสกปรก มีกลิ่นเหม็น ไม่มีกระดาษชำระ ไม่มีสบู่อ่างมือ การระบายอากาศไม่ดี พื้นลื่นและเปียก ไม่มีน้ำใช้หรือน้ำราด ขอความร่วมมือ วัด ศาสนสถาน และสถานที่ สาธารณะทุกแห่งใส่ใจเรื่องความสะอาดของส้วม บริเวณผิวสัมผัสร่วม 7 จุดเสี่ยง ได้แก่ สายฉีดชำระ ที่กดโถส้วมโถปัสสาวะ ลูกบิดหรือกอลอนประตู ที่รองนั่งโถส้วม พื้นห้องส้วม และที่เปิดก๊อก สำหรับประชาชนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และใช้ส้วมอย่างถูกต้อง โดยปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค วันระยะห่าง ขณะรอใช้ส้วมสาธารณะ 1-2 เมตร ไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ เช็ดฆ่าเชื้อก่อนนั่งลงบนโถส้วม ไม่ทิ้งวัสดุใดๆ ลงในโถส้วม และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทันที</p>	
<p>คำผ่านสูงกระทบสุขภาพเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ ChiangmaiNews ThaiPBS สวท.,ทีวีช่อง 5)</p> <p>-กรมอนามัย คาดการณ์แนวโน้มวันเด็กแห่งชาติ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าผ่านสูงเกินมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับเด็ก ขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เด็กสวมหน้ากากป้องกันอย่างเหมาะสม พร้อมให้ตรวจเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน</p>	
<p>สยบข. แนะแก้ไขปัญหาเด็กยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(thailandplus)</p> <p>-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สยบข.) เน้นการแก้ไขปัญหาลูกและวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน " รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" (คำขวัญวันเด็กประจำปี 2565 มอบให้เด็กไทย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) สามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th</p>	
<p>อนาคต "สมุนไพรไทย"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยในที่ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ว่า อุปสรรคและความท้าทายที่สำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทยเชิงเศรษฐกิจคือ ที่ผ่านมามีประเทศไทยไม่เคยมียาสมุนไพรตัวใหม่ๆออกมา เพราะยาสมุนไพรแต่ละชนิดที่จะออกสู่ตลาดได้มีเส้นทางที่ยาวนานมากโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียน ในปี 2562 มีการออกพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งแยกสมุนไพรออกเป็นหลายระดับและให้มีการระบุสรรพคุณตามธรรมชาติที่สมุนไพรชนิดนั้นเป็น และเอื้อต่อการพัฒนาอย่างมาก หวังว่าด้วยพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนา รวมทั้งใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปสนับสนุนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เชื่อว่าเราจะเป็น "มหาอำนาจ" ของโลกใบนี้ในเรื่องของสุขภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ เฉพาะแค่ฟ้าทะลายโจรอย่างเดียว ก็สามารถนำมาสร้างเป็น signature ของประเทศไทยได้</p>	-
<p>ร้องรณ.ปล่อยน้ำเสียกระทบศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์(ไทยโพสต์)</p> <p>- สำนักงานอุตสาหกรรม จ.กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ได้เข้าตรวจสอบโรงงานยางพารา บ.ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด สาขากระบี่ 2 หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าโรงงานปล่อยน้ำเสียและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์เด็กเล็กของ อบต.เขาคราม ประมาณ 100 เมตร จากการสอบถามครูในศูนย์เด็กเล็ก ทราบว่า ช่วงที่มีการล้างบ่อหรือดูดน้ำมารดสวนยางทำให้กลิ่นจากน้ำเสียฟุ้งกระจายเหม็นมาก แต่โชคดีในช่วงนี้เด็กไม่ได้มาเรียน ด้านผู้จัดการโรงงานให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมารองงานพยายามแก้ไขปัญหามาให้ตลอดทุกครั้งที่บ้านร้องเรียน และที่สำคัญเป็นโรงงานแบบปิด มีการจัดการตามกฏหมายกำหนด อย่างไรก็ตามจะเร่งแก้ไขปัญหโดยเร็วที่สุด</p>	